

Phụ lục 2
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN
HIỆP ĐỊNH UKVFTA GIAI ĐOẠN 2021-2022

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-BTC ngày / /2021 của Bộ Tài chính)

1. Tác động giảm thu ngân sách nhà nước.

- Đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về cơ bản kế thừa các cam kết trong EVFTA. Theo đó, sau 06 năm kể từ khi UKVFTA có hiệu lực, phía Bản sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế.

- Đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len: Việt Nam kế thừa toàn bộ các cam kết trong EVFTA. Theo đó, ta cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định UKVFTA có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế. Tiếp đó, sau 06 năm, 91,8% số dòng thuế sẽ được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 9 năm, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế.

- Khi ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá giảm thu ngân sách do cắt giảm thuế nhập khẩu thuế xuất khẩu EVFTA, bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa với Anh. Hiệp định UKFTA kế thừa toàn bộ cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định EVFTA và phương pháp cắt ngang lộ trình đang thực hiện của EVFTA được hai bên thống nhất áp dụng cho UKVFTA. Do vậy, việc ban hành Nghị định để thực hiện Hiệp định UKVFTA giai đoạn 2021-2022 không gây ra những tác động khác về giảm thu ngân sách nhà nước do giảm thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu so với nội dung Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ khi ban hành Nghị định 111/NĐ-CP ngày 18/9/2020.

2. Tiếp nối và tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Hiệp định UKVFTA được Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len gấp rút đàm phán sau sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit) nhằm đảm bảo thương mại song phương không bị gián đoạn và việc thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại được thông suốt.

Từ năm 2010-2019, thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đã tăng gấp 3 lần, lên tới 7,79 tỷ USD. Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, tổng kim

ngạch thương mại giữa hai nước ước tính đạt vẫn 5,55 tỷ USD trong năm 2020; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 4,88 tỷ USD và nhập khẩu đạt 670 triệu USD. Anh hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, Việt Nam luôn giữ vững mức thặng dư thương mại lớn tại thị trường này.

Nghị định này được ban hành để thực thi Hiệp định UKFTA ngay vào thời điểm Brexit chính thức có hiệu lực (01/01/2021) đảm bảo thương mại song phương không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Hiệp định UKVFTA sẽ tạo khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại toàn diện, lâu dài, ổn định giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, từ đó tạo động lực cho việc tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, góp phần đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu cho Việt Nam.